
 

 

Fundur framkvæmdastjórnar  
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

 
Númer fundar: 1017 

Dagsetning: 27. febrúar klukkan 8:30 

Staðsetning fundar: Álfabakka 16, Reykjavík. 

 

Fundinn sátu: Guðlaug Unnur Þorsteinsdóttir (GUÞ) sat fundinn undir liðum 1 til 12, Helgi 
Þorsteinsson (HÞ) sat fundinn undir liðum 8 til 15, Nanna Sigríður Kristinsdóttir (NSK) sat fundinn 
undir liðum 2 til 13, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir (RÓE), Sigríður Dóra Magnúsdóttir (SDM), Svava 
Kristín Þorkelsdóttir (SKÞ) og Brjánn Jónasson (BJ), sem ritaði fundargerð.   

Gestir fundarins: Elín Eiríksdóttir, sem átti sæti í verkefnastjórn HH um Græn skref ríkisrekstri, sat 
fundinn undir lið 3. 

 

 

Efni fundarins 

1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerðir framkvæmdastjórnar HH frá 13. febrúar 2024 og 20. febrúar 2024 voru teknar 
til umræðu og samþykktar samhljóða. 

2. Fundir á næstunni 

Farið var yfir fundi framkvæmdastjórnar í vikunni. 

3. Græn skref í ríkisrekstri 

Elín Eiríksdóttir, sem átti sæti í verkefnastjórn HH um græn skref ríkisrekstri, kom á fundinn 
og fór yfir stöðu verkefnisins. Rætt um hvernig hægt verður að halda áfram með málið.  

4. Stofnun ársins 

Umræðum um niðurstöður úr könnuninni Stofnun ársins frestað til næsta fundar. 

5. Tilvísanir lækna 

Rætt um tilvísanir lækna HH til barnalækna. Framkvæmdastjórn leggur áherslu á að tilvísanir 
séu unnar faglega. 

6. Fræðadagur HH 

Rætt um að skipa nýjan formann fræðadagahóps sem fær svo það verkefni að finna fólk í 
hópinn.  

7. Klínískt nám sjúkraþjálfara 

Fjallað var um erindi frá Háskóla Íslands um að nemendur í sjúkraþjálfun geti stundað klínískt 
nám á heilsugæslustöðvum. Framkvæmdastjórn tekur jákvætt í erindið og verður óskað eftir 
fundi til að ræða málið. 

 



 

 

8. Mönnun á nokkrum heilsugæslustöðvum 

Rætt um stöðun mönnunar og húsnæðismál á nokkrum heilsugæslustöðvum. 

 

 

Önnur mál 

9. Starfsdagur stjórnenda 

Upplýst var að vel gangi að fylgja eftir umræðum á starfsdegi stjórnenda og útfæra 
niðurstöður fundarins. 

10. Gott að eldast í Mosfellsbæ 

Verkefnið Gott að eldast í Mosfellsbæ gengur vel og er í miðju samningaferli. 

11. Snjallásar og lyfjaróbótar í Heimahjúkrun 

Upplýst var að tilraun með snjalllása gengur vel og að koma tími á útboð. Samningur um 
lyfjaróbóta rennur út í vor og fundað verður með SÍ og heilbrigðisráðuneytinu um að 
lyfjaróbótarnir teljist hjálpartæki frekar en lækningatæki. 

12. Gæðadeild HH 

Rætt um hugmynd um að stofna sérstaka deild til að halda utan um öll gæðamál. 
Framkvæmdastjórn tekur vel í hugmyndina og mun ræða málið frekar. 

13. Jafnlaunavottun 

Búið er að staðfesta að HH hefur uppfyllt öll skilyrði tengt jafnlaunavottun. 

14. Starfsmannamál 

Rætt var um ýmis starfsmannamál. 

15. Stjórnendamat 

Rætt var um vinnu við stjórnendamat og hvaða fyrirtæki verði valið til samstarfs. 

 

 

Aðgerðir og verkefni 

▪ Ákveða þarf hvernig farið er með tilvísanir til barnalækna innan stofnunarinnar , sjá lið 5. 
Ábyrgð: NSK 

▪ Skipa þarf nýjan formann fræðadagahóps, sjá lið 6. 
Ábyrgð: NSK 

▪ Boða þarf fund með fulltrúum HÍ og HH vegna hugmynda um klínískt nám sjúkraþjálfara hjá 
HH, sjá lið 7. 
Ábyrgð: SKÞ 

 

  

Fleira ekki gert, fundi slitið klukkan 11:10 


